

Số: 21 /PGDDĐT-GDTrH  
V/v tổ chức dạy học qua Internet trong thời  
gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ayun Pa, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Các trường có cấp THCS trực thuộc Phòng.

*Căn cứ Công văn số 200/SGDDĐT-GDTrH ngày 01/02/2021 của Sở GD-ĐT Gia Lai về việc tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.*

Nhằm đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021; duy trì nền nếp, đảm bảo chất lượng dạy học và học trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học ở trường, Phòng GDĐT đề nghị các trường có cấp THCS trực thuộc Phòng triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet kể từ ngày 02/02/2021 và dự phòng cho các tuần tiếp theo; đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và triển khai tổ chức dạy học qua Internet phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

2. Hiệu trưởng các trường quản lý chặt chẽ thời gian, kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet theo quy định. Chỉ đạo, tổ chức, phân công giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khóa biểu chung của nhà trường. Lãnh đạo các trường tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên trong trường.

3. Các trường tổ chức dạy học qua Internet theo hướng dẫn tại Công văn số 526/SGDDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Sở GDĐT.

- Khi thực hiện dạy học qua Internet, cần đảm bảo việc quản lý thời gian, nội dung dạy học chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Từng nhà trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua Internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường mình. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua Internet có chất lượng. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

